

Số: 05 /KHAC-TTĐVNN

Sóc Sơn, ngày 14 tháng 05 năm 2024

BÀI TUYÊN TRUYỀN

Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn huyện Sóc Sơn

Hiện nay thời tiết đang là lúc giao mùa khí hậu có biến đổi thất thường, đây là thời điểm các loại dịch bệnh thường xảy ra trong đàn vật nuôi nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời rất dễ phát sinh do mầm bệnh (vi khuẩn, vi rút) có điều kiện thuận lợi để sinh sôi nảy nở, phát tán nhanh qua không khí, qua thức ăn nước uống vật dụng chuồng nuôi.

Sóc Sơn với tổng đàn gia súc, gia cầm lớn: Đàn trâu bò 19.015 con, đàn lợn nái và đực giống 11.437 con, đàn gia cầm 630.637 con, đàn chó mèo 83.651 con, để đảm bảo việc chăm sóc tốt cho đàn gia súc, gia cầm cũng như phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Trong quá trình nuôi, chăm sóc người chăn nuôi phải thường xuyên kiểm tra đàn vật nuôi, khi phát hiện con vật không bình thường (bỏ ăn, sốt, ho, con vật đi đứng không bình thường, thích nằm). Cần tách nuôi nhốt riêng để theo dõi và kiểm tra để có biện pháp phòng trị bệnh tích cực.

Để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi, các hộ chăn nuôi cần chủ động, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học như sau:

Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin đảm bảo cho đàn gia súc gia cầm.

Đối với đàn trâu bò tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng, lở mồm long móng, viêm da nổi cục.

Đối với đàn lợn đảm bảo tiêm phòng 4 bệnh đỏ và bệnh tai xanh, lở mồm long móng và sử dụng vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi để phòng chống dịch bệnh tại địa phương theo hướng dẫn tại văn bản số 4870/BNN-TY, ngày 24/7/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sử dụng vắc xin phòng bệnh dịch tả Lợn Châu Phi.

Đối với đàn gia cầm đảm bảo tiêm đầy đủ vắc xin cúm gia cầm.

Đối với đàn chó mèo tiêm phòng bệnh dại.

Ngoài việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm thì các hộ chăn nuôi cần chú ý vệ sinh chuồng trại, phun thuốc sát trùng, vệ sinh cơ giới, quét dọn chuồng trại, khơi thông cống rãnh xong phun thuốc sát trùng như: I odine 10%, HanIodine, Benkocid, phun định kỳ khi vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh. Ngoài ra đảm bảo dinh dưỡng đủ chất và đủ lượng để nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi.

Lực lượng trực tiếp tiêm phòng phải được trang bị đầy đủ kiến thức, dụng cụ phòng hộ, chuyên dụng. Đến nay, công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện Sóc Sơn đạt tỷ lệ khá cao với đàn trâu, bò, gia cầm đạt hơn 80%, tỷ lệ tiêm vắc-xin đại chó, mèo đạt khoảng 98% và vẫn tiếp tục thực hiện tiêm vét.

Việc tiêm phòng vắc-xin cho đàn vật nuôi và vệ sinh khử trùng chuồng nuôi hiện là một trong những biện pháp chủ động, hữu hiệu để phòng chống và ngăn ngừa dịch bệnh, đảm bảo chăn nuôi phát triển ổn định và bền vững, thì các hộ chăn nuôi cũng phải tự giác, chủ động tiêm phòng đầy đủ cho đàn vật nuôi theo quy định. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Sóc Sơn yêu cầu UBND các xã cần thống kê chính xác, lập sổ kê khai, khai báo chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản. Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn bên cạnh đó, triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm cũng như đàn chó mèo trên địa bàn huyện bằng hình thức tiêm cuốn chiếu và đồng loạt cùng một thời điểm trên địa bàn huyện.

Để công tác phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, người chăn nuôi cần thực hiện tốt các biện pháp nêu trên, đồng thời, tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi khác tăng cường chấp hành các quy định của pháp luật về thú y, pháp luật về bảo vệ môi trường. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các hộ chăn nuôi và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cùng với sự quan tâm từ các cấp chính quyền. Để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và giảm bớt thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi.

Trên đây là một số biện pháp phòng, chống bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Đề nghị người dân thực hiện tốt các biện pháp trên./.

Nơi nhận:

- Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản & Thú Y;
- Đ/c Đỗ Minh Tuấn - PCT UBND huyện; (để báo cáo)
- Phòng Kinh tế;
- Trung tâm VH, TT & TT huyện;
- UBND các xã, thị trấn; (để tuyên truyền)
- Lưu: VT, phòng KT-DV CN TY.



Nguyễn Bá Giang